

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

## DEMCO – ก็มองเผื่อๆ ไว้ แบบมีแผน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** ก็ไม่ได้อาจจะหมายถึงแค่หุ้น DEMCO เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะ

อาจจะรวมไปถึงตัวอื่นๆ และถ้าจะเหมาะๆ กันเลยนั้น ก็เข้าไปถึงเรื่องของตลาด หรือ SET Index ด้วยนั่นแหละ แต่เรื่องของตลาด เหนือเมฆก็ไต่กล่าวไว้คร่าวๆ แล้ว ว่าจะมองไกล หรือมองใกล้อย่างไร ซึ่งหากจะเอาอีกที ก็ขอให้ท่านเข้าไปดูกันได้ที่เพจ TH UTRADE นะครับ วันวานได้มีการ Live ไว้แล้ว เรียกว่า มองเผื่อๆ ไว้ และ ก็อาจจะมีส่วนไหนที่ไล่ไว้ด้วย... เพียงแต่หลายๆ ท่าน อาจจะบอกว่า มองยาวไป มองไกลไป แต่ก็อีกนั่นแหละ แค่อาจจะเป็นการมองเผื่อๆ ไว้ แล้วก็มีแผนหรือทางหนีที่ไล่พร้อมๆ ไว้เช่นกัน... หุ้น บางครั้ง หรือบางตัว ก็อาจจะเล่นยาวๆ หรือมองหวังกำไรแบบยาวๆ กินค่าไต่ๆ แถมอาจจะพอเก็งกำไรระยะสั้น ก็ยังจะพอได้ แต่บางตัว ก็ได้แค่เล่นสั้นๆ เท่านั้น หรือ อาจจะเล่นเป็นรอบๆ ไป... แบบขึ้นๆ มา แล้วก็พักสักระยะหนึ่งก่อน แล้วผลออๆ มาตอนไหนไม่รู้ รุ่งขึ้นแรงๆ อีกรอบ แบบหน้าซื่อๆ ยัวน้ำลายสำหรับคนไม่มี ส่วนคนที่มีแล้ว ก็ได้ดีใจกันอีกรอบ... สรุปโดยรวมๆ แล้ว ระยะนี้ ทั้งหุ้นทั้งตลาด ก็อาจจะแกว่งๆ หนอยและครีบ ถ้ายังไม่เสีย อียากจะรู้แนวโน้มของหุ้นที่ท่านมี หรือตัวที่ท่านสนใจ ก็ลองๆ เข้าไปติดตาม Live กันได้จะครับที่เพจของ UOBKayHian ในชื่อ TH UTRADE นะครับ ที่ได้ฉายาเลยนะครับ เหนือเมฆไม่ได้แชร์ไปที่เพจ บาดดาเซียน นะ แต่ก็ขอความกรุณาแฟนคลับ กตัญใจ กตโลศ กตแซร์ ให้อภัยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ... แม้ว่าจะยังไม่เก่งเท่าเพจอื่นๆ แต่ก็ขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ก็แล้วกันนะครับ

**ดูตามเกม...** ระยะนี้ อาจจะมีหุ้นหลายๆ ตัว ที่สัญญาณระยะสั้น ยังดูดี แม้อาจจะเหมือน

ขึ้นมาสูงๆ แล้วก็ตาม แต่ถ้าวากันในเกมระยะกลางๆ ขึ้นไปแล้ว เหมือนจะมีอะไร ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

**แนวรับ** : ... 5.10-5.00 หรือ สู้กับการลงได้ถึง 4.80 ยังได้

**เป้าหมาย** : ... 6.00-6.50 เป็นแค่รอบเก็งกำไร (ยังมองยาวได้)

Price Chart...(DEMCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น DEMCO...** จากการมองสัญญาณ MA. จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบชุด 5 เส้น เราก็จะได้ว่า มีรูปแบบของ Bullish Pattern in MA. หรือ ถ้าจะเอาแบบ SMA. จาก 3 เซียน ก็ถือว่า อยู่ในแนวโน้มที่ดี แถมมีภาวะ Bull Stage อีกด้วย... ส่วนเรื่องโครงสร้างการแกว่งตัว จริงๆ แล้ว เราเห็นรูปแบบของการจบขาลงมาตั้งแต่การผ่านระดับ 3.50 มาก่อนแล้ว และ การขึ้นตามรูปแบบราคา ยังจะมีเป้าหมายที่ระดับ 6.00 ด้วย นั่นแปลว่า จากระดับ 5 บาท ต้นๆ ขึ้นไปแถวๆ 6 บาท ก็ยังคงถือว่าได้กำไรที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น ก็คุ้มค่าอยู่ เรียกว่า จากตรงนี้ แล้วหวังจะขายพื้นที่ 6.00-6.50 ก็ยังอยู่ในวิสัยที่น่าสนใจ และ จะมองสูงกว่า 6.50 ก็ยังได้